

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

TT	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	TỒN TẠI
1	Điện lực Lệ Thủy	<ul style="list-style-type: none"> - Là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện. - Công tác PCCC được thực hiện một cách chủ động (hàng tháng tự kiểm tra định kỳ); Thành lập Ban chỉ huy PCCC với 36 thành viên thường xuyên trực tại các đội. Đến nay, Đội PCCC cơ sở đã được tập huấn, cấp chứng nhận về nghiệp vụ PCCC theo quy định. - Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, cơ bản đáp ứng cho nhiệm vụ. Công tác lưu trữ các văn bản, hồ sơ về lĩnh vực tại đơn vị có tính liên tục, khá đầy đủ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa có sự phối hợp với chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền các hộ dân thực hiện các quy định về an toàn lưới điện. - Thực tập phương án chữa cháy triển khai còn chậm. Nhiều dây điện, dây cáp treo chằng chịt trên các tuyến ...nên đã xảy ra cháy nổ tại các trụ cột điện rất nguy hiểm.
2	BQL các công trình công cộng	<ul style="list-style-type: none"> - Đã thành lập, phân công về công tác PCCC&CHCN đối với các tổ, đội trực thuộc (Đội QL chợ Tréo, Chợ Mỹ Đức, Chợ Mai – Chợ Hòm Trám). - Tổ chức quán triệt các văn bản Luật, văn bản chỉ đạo cấp trên đến các tổ, Đội quản lý chợ tổ, hộ tiểu thương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về PCCC; - Kiểm tra trực tiếp tại Chợ Tréo: đơn vị đã bố trí đầy đủ đủ các bình chữa cháy; các thiết bị (máy phát điện, máy bơm nước, hệ thống báo cháy tự động) hoạt động đúng yêu cầu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác xử lý vi phạm còn hạn chế, chưa triệt để dẫn đến một số hộ tiểu thương còn lơ là chủ quan trong phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. - Vẫn có biển tiêu lệnh bố trí chưa đúng vị trí, một số bình chữa cháy đã hết thời gian sử dụng. - Chưa xây dựng hồ sơ quản lý PCCC và CNCH tại trụ sở đơn vị.

3	BQL khu DTTN Đông Châu – Khe nước trong	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá cao công tác chỉ đạo, tuyên truyền trong nội bộ đơn vị; các chủ rừng về nâng cao tính chủ động trong PCCCR. Do vậy, đến nay cơ bản không để cháy rừng diện rộng xảy ra tại khu vực địa bàn quản lý; tỷ lệ che phủ rừng cao nhất toàn tỉnh (98%); - Đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-ĐCKNT ngày 11/02/2023 về kiện toàn Ban chỉ huy PCCC của đơn vị ; Hàng năm đơn vị cử viên chức, người lao động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống PCCC. - Trụ sở đơn vị đang được đầu tư xây dựng mới, đang dần hoàn thiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng với đầy đủ thiết bị PCCC theo đúng quy chuẩn về PCCC tại đơn vị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị, bố trí thiết bị thực hiện nhiệm vụ PCCCR còn thô sơ,... chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có sự vụ cháy rừng xảy ra trên phạm vi diện rộng. - Một số kiến nghị của đoàn kiểm tra về lĩnh vực còn chậm khắc phục. - Trụ sở cũ chưa có đèn chỉ dẫn thoát nạn, số lượng lối thoát nạn chưa đảm bảo - Chưa huấn luyện nghiệp vụ PCCC bổ sung định kỳ.
4	UBND thị trấn Kiến Giang	<ul style="list-style-type: none"> - UBND thị trấn đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện công tác PCCC trên địa bàn trong năm 2022-2023; - Tổ chức tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, 01 người được huấn luyện kiến thức kỹ năng chữa cháy, thoát nạn. - Xây dựng 03 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 02 điểm chữa cháy công cộng; thành lập 3 đội dân phòng với 17 thành viên; - Đang xây dựng kế hoạch tiến hành tháo dỡ các lối thoát nạn R3 bị lấn chiếm trên địa bàn. Đơn vị đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra, ký cam kết thực hiện các quy định về PCCC đối với 112 cơ sở (đạt 100%) . 	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác thống kê, cập nhật đối với các cơ sở thực hiện các quy định về PCCC ở trên địa bàn chưa đầy đủ, nhiều cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC vẫn chưa được lập hồ sơ, đưa vào diện quản lý theo quy định, - Lực lượng dân phòng còn thiếu, chưa được kiện toàn tối thiểu 10 người/đội dân phòng. - Nhiều khu vực nhà dân còn lấn chiếm đường R3 phía sau gây khó khăn cho công tác thoát nạn, chưa được giải tỏa. Một số điểm mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng bị hỏng. - Xảy ra 01 vụ cháy cơ sở kinh doanh nhôm kính, thiệt hại 63,2 triệu đồng.
5	Trường Mầm non Kiến Giang	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường mới được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cơ bản đảm bảo. - Đã thành lập Đội PCCC; tổ chức thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT về hướng dẫn trang thiết bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CHCN cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. - Đã chú trọng bố trí kinh phí PCCC hàng năm. - Hệ thống hành lang thoát hiểm, hệ thống điện được lắp đặt theo đúng quy chuẩn về an toàn điện nơi trường học. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thao tác vận hành Chuông báo cháy còn chậm; - Hệ thống (máy bơm, bể nước) phục vụ chữa cháy thiếu bảo trì nên không hoạt động được gây nguy cơ lãng phí cho nguồn lực đầu tư. - Chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC bổ sung định kỳ.

6	<p style="text-align: center;">Trường THCS Kiến Giang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền các văn bản cấp trên, Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT về hướng dẫn trang thiết bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CHCN cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. - Đội PCCC cơ sở của nhà trường đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC; - Đơn vị đã trang bị 23 bình cháy (MFZ4,ABC,MT3) hoạt động đảm bảo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Công trình PCCC được huyện đầu tư năm 2022 (01 bể nước 162m³; 01 phòng trạm bơm, lắp đặt 02 máy bơm chữa cháy động cơ Diezel đến nay chưa nghiệm thu để bàn giao. Do vậy, sẽ không đảm bảo an toàn khi có sự vụ về cháy xảy ra tại trường; gây lãng phí về nguồn lực đầu tư. - Chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC bổ sung định kỳ hàng năm.
5	<p style="text-align: center;">UBND thị trấn NT Lệ Ninh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện công tác PCCC trên địa bàn trong năm 2022-2023; - Đảng ủy thị trấn đã ban hành văn bản số 32/CV-ĐU về chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác PCCC trên địa bàn. - UBND xã đã kiện toàn đội dân phòng gồm 70 người thuộc 7 tổ dân phố; xây dựng 01 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC. - Tổ chức rà soát cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và đã tiến hành kiểm tra, ký cam kết thực hiện các quy định về PCCC cho 117 cơ sở (đạt 100%). 	<p>Công tác thống kê, cập nhật đối với các cơ sở thực hiện các quy định về PCCC ở trên địa bàn chưa đầy đủ, vẫn còn có sự chông chéo về thẩm quyền quản lý (tỉnh, huyện, thị trấn)... làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý về lĩnh vực.</p>
6	<p style="text-align: center;">Trường THCS NT Lệ Ninh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đã xây dựng hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC và CNCH - Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo PCCC và xây dựng KH công tác PCCC hàng năm; Đội PCCC cơ sở đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; - Trang bị 16 bình cháy (MFZ4,ABC,MT3). 	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án chữa cháy chưa được phê duyệt theo thẩm quyền. Bố trí biển tiêu lệnh chưa đúng vị trí quy định, đường điện đã cũ, xuống cấp, lắp đặt khá sơ sài nên nguy cơ cháy khá cao. - Chưa khắc phục được các kiến nghị của đoàn kiểm tra về lĩnh vực. Chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC bổ sung định kỳ